

## **THƯ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO THÍ SINH XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020**

Trước tiên, thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Phenikaa, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới các bậc phụ huynh và em học sinh yêu quý.

Là một thành viên chính thức và được đầu tư bởi Tập đoàn Phenikaa – Tập đoàn sản xuất công nghiệp và công nghệ hàng đầu Việt Nam, Trường Đại học Phenikaa theo đuổi sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành; tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và tự do sáng tạo để đánh thức và phát huy tối đa sở trường của mỗi người, tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội.

Với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ và hiện đại, đội ngũ giảng viên xuất sắc, chương trình đào tạo có sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành và trải nghiệm thực tế, Trường Đại học Phenikaa sẽ giúp người học phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ, nhận thức, kỹ năng; thể hiện bản lĩnh và năng lực, tự do khám phá để trưởng thành, chủ động nắm bắt các cơ hội trong cuộc sống.

Nhằm góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên có kết quả học tập tốt và các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục đại học và phát triển tài năng trong một môi trường đại học chất lượng quốc tế, Trường Đại học Phenikaa thành lập Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí dành cho sinh viên của Trường với kinh phí hoạt động 50 tỷ đồng. Đặc biệt, trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Trường áp dụng chương trình học bổng hấp dẫn với số lượng không giới hạn dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập học tại Trường, bao gồm các mức học bổng:

- **Học bổng “Tài năng”:** miễn học phí toàn khóa học (trị giá 80-160 triệu đồng);
- **Học bổng “Xuất sắc”:** miễn học phí hai năm học đầu tiên (trị giá 40-80 triệu đồng);
- **Học bổng “Chắp cánh tương lai”:** miễn học phí năm học đầu tiên (trị giá 20-40 triệu đồng).

Ngoài ra, Trường còn có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính khác cho thí sinh đăng ký tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020 (chi tiết xem nội dung tờ thông tin học bổng và hỗ trợ học phí; mẫu đơn xét tuyển thẳng và đơn xét học bổng kèm theo).

Chúng tôi trân trọng giới thiệu chương trình học bổng và sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ từ tất cả các em học sinh đủ điều kiện và có mong muốn đăng ký xét học bổng.

Trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG